

Tam Kỳ, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2024 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Thực hiện Công văn số 435/MTTQ-BTT, ngày 25/02/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” từ năm 2016 đến tháng 12/2024;

Qua thời gian triển khai Chương trình phối hợp; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo *kết quả triển khai Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” từ năm 2016 đến tháng 12/2024*, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Thành phố Tam Kỳ nằm cách thành phố Đà Nẵng 70 km về phía Nam, cách sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà 25 km, cách khu công nghiệp và nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 40 km về phía Bắc. Đến tháng 12/2024, toàn thành phố có 12 đơn vị hành chính cấp xã⁽¹⁾. Tổng dân số toàn thành phố tính đến cuối năm 2023 là 126.097 người (trong đó: nữ giới có 64.387 người chiếm 51,06%; nam giới có 61.709 người chiếm 48,94%); mật độ dân số trung bình toàn thành phố hiện nay đạt 1.328 người/km². Dân cư trên địa bàn phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu tại một số phường nội thị trung tâm như An Mỹ, An Xuân, An Sơn. Khu vực các xã và phường nằm xa khu vực trung tâm dân cư phân bố thưa thớt hơn. Mật độ dân số trung bình khu vực thành thị là 2.352 người/km², khu vực nông thôn là 563 người/km² ⁽²⁾

Trên địa bàn thành phố hiện có 03 KCN và 01 CCN đang hoạt động đó là KCN Thuận Yên, KCN Tam Thăng, KCN Tam Thăng 2 và CCN Trường Xuân với tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trong các khu, cụm công nghiệp là 62 cơ sở⁽³⁾.

¹ 09 phường, 04 xã.

² Số liệu báo cáo được lấy từ Báo cáo số 06/BC-UBND, ngày 07/01/2025 của UBND thành phố Tam Kỳ về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

³ Số liệu báo cáo được lấy từ Báo cáo số 06/BC-UBND, ngày 07/01/2025 của UBND thành phố Tam Kỳ về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Dân số tăng trong những năm qua và quá trình phát triển đô thị kéo theo sự gia tăng về nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên (nước, năng lượng và các nguyên, vật liệu tiêu dùng khác) và các nhu cầu về hạ tầng xã hội (nhà ở, việc làm, sinh hoạt, giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế, giao thông vận tải,...), từ đó làm gia tăng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh gây sức ép đáng kể lên môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

Nhìn chung, trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố đã từng bước ổn định, đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng; tạo ra những động lực cho phát triển đô thị, đóng phần tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về quản lý, bảo vệ môi trường ngày càng được thực hiện sâu rộng, nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã được nâng lên; Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân được tổ chức thường xuyên, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; công tác thẩm định, cấp giấy phép môi trường đảm bảo về thời gian và chất lượng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

1. Công tác phối hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; vận động các tổ chức, chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo tham gia bảo vệ môi trường.

Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố luôn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là triển khai Chương trình phối hợp “*Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu*” nhằm nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức ra mắt và hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp với UBND cùng cấp, các vị chức sắc, trụ trì các tôn giáo cùng chung tay hưởng ứng mô hình “*Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp*”. Tại các buổi ra mắt, thành phố cũng đã triển khai hơn 14 Hội nghị tuyên truyền về các thông điệp bảo vệ môi trường, cách thức phân loại rác thải tại nguồn cho các vị chức sắc, đồng bào có đạo cùng nắm rõ. Ngoài ra, tổ chức trồng 05 cây xanh tại cơ sở thờ tự Phật giáo⁽⁴⁾ và trao thùng rác 30 thùng rác cho các đạo hữu phật tử tại cơ sở Phật giáo⁽⁵⁾.

Bên cạnh đó, hằng năm vào ngày Môi trường thế giới (05/6), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức hơn 120 buổi ra quân tuyên truyền,

⁴ Chùa Đông Yên (phường Hòa Thuận); chùa Quảng Hương (phường An Phú).

⁵ Chùa Sư nữ Diệu Quang (phường Hòa Hương)

Lễ mitting, diễu hành cờ hồng, trồng trên 2.310 cây xanh, thu gom hơn 9.000 tấn rác thải...

2. Công tác hỗ trợ các tôn giáo xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã thành phố ban hành các công văn, hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp, làm việc với các cơ sở thờ tự, vận động các tín đồ tôn giáo cùng các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường⁽⁶⁾.

Ngày 11/6/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Sơn, chùa Kỳ Viên tổ chức ra mắt mô hình “*Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp*” đầu tiên tại Khối phố 6. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục hướng dẫn các địa phương làm việc với các cơ sở tôn giáo ra mắt, duy trì và nhân rộng mô hình.

Sau mô hình điểm, đến tháng 12/2024, đã có 11/13 đơn vị ra mắt mô hình⁽⁷⁾ với tổng số mô hình là **14** (trong đó có 12 cơ sở Phật giáo và 01 cơ sở Tin lành, 01 Công giáo), 02/13 đơn vị không tổ chức vì không có cơ sở thờ tự trên địa bàn⁽⁸⁾.

3. Công tác vận động và huy động các nguồn lực (của Mặt trận, ngành Tài nguyên và Môi trường và của các tổ chức, cá nhân tôn giáo...) góp phần xã hội hóa các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

*** Đối với mô hình “*Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp*”**

Nhằm nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả của mô hình “*Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp*”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các khu dân cư vận động bà con Nhân dân, các tín đồ tôn giáo tham gia giữ gìn vệ sinh tại nơi ở cũng như trong cộng đồng dân cư; Định kỳ, mỗi tháng/lần vận động các tổ đoàn kết, chi đoàn thanh niên, chi hội Phụ nữ và bà con Nhân dân, các tín đồ tôn giáo tại các khu dân cư ra quân dọn vệ sinh môi trường, kết quả: đã có hơn 65 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường với trên 50 khối rác thải được thu gom. Dọc các tuyến đường trước khuôn viên cơ sở thờ tự, khu dân cư, đã huy động tín đồ, bà con Nhân dân kết nối 123 camera

⁶ Kế hoạch số 144/KH-MTTQ-BTT ngày 31/5/2023 về thực hiện mô hình “*Khu dân cư chung tay cùng Tôn giáo bảo vệ môi trường Sáng – xanh- sạch- đẹp*”

⁷ **Phật giáo:** Tân Thành, Hòa Thuận, Hòa Hương, Tam Ngọc, Tam Thăng, An Phú, An Sơn, Tam Phú, An Mỹ, An Xuân; **Tin Lành:** Trường Xuân; **Công giáo:** Giáo xứ Tam Kỳ.

⁸ Tam Thành.

an ninh; lắp đặt 77 bóng đèn, điện chiếu sáng; trồng 345 cây, chậu cảnh; đặt 84 thùng rác; treo 77 tấm pano, áp phích, vẽ tranh tường tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

*** Công tác phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị- xã hội**

Hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với phong trào “Chống rác thải nhựa”; Duy trì, nhân rộng mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Xử lý rác thải hữu cơ tại nhà” (ủ rác thành phân hữu cơ bón cho cây trồng). Mô hình này đã được triển khai tại 7 xã, phường: Hòa Hương, Hoà Thuận, Trường Xuân, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Ngọc và Tam Thăng, với hơn 500 thùng rác hữu cơ và men vi sinh được hỗ trợ đến người để thực hiện mô hình này.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố. Trong đó, thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn thành phố, Nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, nhân rộng, biểu dương các mô hình hay về bảo vệ môi trường. Kêu gọi các tổ chức tôn giáo, chức sắc trên địa bàn thành phố cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

Phối hợp cùng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố vận động Nhân dân thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, thường xuyên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam; Giám sát hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải tập trung thành phố Tam Kỳ tại phường Hòa Hương; Trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp và Khu giặt mổ gia súc tập trung phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ.

4. Công tác phối hợp vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo và người dân ở cộng đồng tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp và hộ gia đình.

Thông qua diễn đàn “*Lắng nghe ý kiến của chức sắc tôn giáo góp ý xây dựng phát triển thành phố Tam Kỳ*”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thành phố tổ chức 02 đợt đi khảo sát thực tế tại chùa Hòa Nam (*phường An Phú*) và chùa Hòa Quang (*phường An Mỹ*). Qua khảo sát, đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cơ sở thờ tự và gửi các phòng, ban có liên quan để giải quyết. Đến nay, đã giải quyết các kiến nghị của 02 chùa.

Tại Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện mô hình “*Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp*”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ghi nhận các phản ánh tích cực của các cơ sở tôn giáo trong công tác tham gia bảo vệ môi trường. Các vị chức sắc tôn giáo đã phát huy được vai trò là nòng cốt trong việc tham gia tuyên truyền, vận động các đạo hữu tôn giáo, các

hộ gia đình ở khu dân cư tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, thông qua các buổi thuyết pháp, giảng đạo.

Tại Hội nghị “*Thông tin tình hình Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh trên địa bàn thành phố*” qua các năm 2023, 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ghi nhận 10 lượt ý kiến, kiến nghị của các tôn giáo trong đó có 02 ý kiến liên quan đến việc ngập úng cục bộ tại 02 cơ sở: Thánh thất Trung Mỹ II và chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Quản lý đô thị trực tiếp khảo sát, bố trí lực lượng nạo vét mương thoát nước phía sau khuôn viên của 02 cơ sở thờ tự. Đến nay, đã cơ bản khắc phục được tình trạng ngập úng cục bộ tại đây.

5. Việc bố trí ngân sách ở địa phương cho việc thực hiện Chương trình phối hợp (ngân sách ngành Tài nguyên và Môi trường dành cho Chương trình hàng năm, ngân sách từ hoạt động thường xuyên của Mặt trận các cấp...)

Đảm bảo theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

3.1 Ưu điểm

Từ khi triển khai Chương trình phối hợp “*Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu*” đến nay, đã góp phần tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, làm thay đổi hành vi, thói quen của các tín đồ tôn giáo và người dân ở khu dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình “*Khu dân cư chung tay cùng Tôn giáo bảo vệ môi trường Sáng – xanh- sạch- đẹp*” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ phù hợp với phương châm “*tốt đời, đẹp đạo*”, phát huy sự đoàn kết, mối quan hệ khăng khít giữa tôn giáo với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và bà con Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của địa phương; góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, nhất là cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

3.2 Hạn chế và nguyên nhân

- Một bộ phận nhỏ Nhân dân, tín đồ tôn giáo vẫn còn thờ ơ với các hoạt động của địa phương, chưa phát huy trách nhiệm của bản thân tại cộng đồng nơi mình sinh sống.

- Công tác tuyên truyền vận động trong các tín đồ tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu có nơi vẫn chưa được thường xuyên, liên tục.

3.3 Các đề xuất, kiến nghị: Không

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Tiếp tục nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong cộng đồng các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo tại địa phương. Trong đó, cần xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ tái chế, tái sử dụng; hạn chế tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy.

2. Các tổ chức tôn giáo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục và dần hình thành các thói quen tiến bộ trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn khu dân cư xanh, sạch, đẹp đến với các tín đồ có đạo.

3. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

4. Định kỳ căn sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Trên đây là Báo cáo *kết quả triển khai Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” từ năm 2016 đến tháng 12/2024.*

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban TG-TC-DT-TG;
- Lưu VT-VP

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ba